



ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง ผลการคัดเลือก (ย้าย) ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย
หรือตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย หรือตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) จำนวน ๑ อัตรา

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับสมัครคัดเลือก (ย้าย) ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี-
อนามัย หรือตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน
๒ ตำแหน่ง และตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย หรือตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส ๐๐๓๒/ว ๔๒๖๙
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และทำการคัดเลือก
ผู้สมัครในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น บัดนี้การคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ให้ผู้ได้ รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งทราบ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย หรือตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน ๒ อัตรา

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเรียงตามลำดับ ดังนี้-

ลำดับที่ ๑ นายพงศกร กรโสภา

ลำดับที่ ๒ นายอุตร อวรรณ

๒. ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย หรือตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเรียงตามลำดับ ดังนี้-

ลำดับที่ ๑ นายอภิปติ กุญชรณรงค์

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศจังหวัดในลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ ของตำแหน่ง หัวหน้าสถานี-
อนามัย หรือตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) และ
ลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย หรือตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ไปรายงานตัวภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม
หลักเกณฑ์กำหนด ในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายมงคล อดทน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์